



QUẢN LÝ VẤN ĐỀ CHÓ SÓI ĐỒNG CỔ



Chó sói đồng cỏ (Canis latrans) được thấy xuất hiện ở hầu hết California. Cục Cá Và Động Vật Hoang Dã California (CDFW) ước tính toàn bộ quần thể có khoảng 250,000 đến 750,000 cá thể. Chó sói đồng cỏ rất dễ thích nghi và sinh sống ở hầu hết các khu vực của tiểu bang

ngoại trừ trung tâm của các khu vực đô thị lớn. Chúng là loài động vật có kích thước trung bình, thuộc họ chó. Hầu hết cá thể trưởng thành nặng trung bình từ 22 đến 25 pound (9.5 - 10.5 kilogram), trong đó chó đực có số lượng lớn hơn. Với đôi tai lớn dựng đứng, mõm thon và cái đuôi rậm rạp, chúng trông giống một chú chó collie (chó chăn gia súc) nhỏ. Ở những vùng nóng và khô hơn ở California, chó sói đồng cỏ có màu nâu đỏ với những vệt màu xám. Ở những vùng núi hoặc ẩm ướt hơn, chúng có màu đậm hơn và ít màu nâu hơn. Vào mùa đông, lớp lông của chúng trở nên khá dày đặc, đặc biệt là với những cá thể sống ở những vùng lạnh hơn. Giọng của chó sói đồng cỏ khá đặc biệt, chúng có nhiều tiếng hú khác nhau, những tiếng ngáp the thé và thỉnh thoảng có tiếng sủa giống chó. Chó sói đồng cỏ là loài săn mồi thành thạo, sở hữu tốc độ, sức mạnh và sức bền cần thiết để xử lý con mồi lớn như hươu trưởng thành.



ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC

Ở California, chó sói đồng cỏ sinh sản chủ yếu vào tháng Giêng, tháng Hai và tháng Ba. Thời gian mang thai của chúng là khoảng 60-63 ngày. Con non được sinh ra từ tháng Ba đến tháng Năm, với số lượng lứa đẻ trung bình là 5-6 con. Chó sói đồng cỏ sinh sản mỗi năm một lứa. Con non được cai sữa lúc được 5-6 tuần và rời bố mẹ lúc được 6-9 tháng. Hầu hết con trưởng thành sinh sản lần đầu tiên vào năm thứ hai. Những con chó sói đồng cỏ một năm tuổi không sinh sản thường ở với bố mẹ trưởng thành và giúp chăm sóc chó sói đồng cỏ con. Chó sói đồng cỏ thường có hang ở các bờ dốc, kẽ đá, hố sụt và bụi rậm. Chó sói đồng cỏ thường ở trong những cái hang từng được lửng, chôn hôi, cáo hoặc các động vật khác sử dụng với lối vào được mở rộng có đường kính khoảng một feet. Các hang có độ sâu khác nhau, từ 4-5 feet đến 50 feet. Chó sói đồng cỏ chủ yếu ăn những thứ như các loại chuột, sóc đất, chuột nang, thỏ và xác thối. Chúng cũng ăn côn trùng, bò sát, động vật lưỡng cư, trái cây, chim và trứng chim cũng như hươu con. Ở một số vùng nông thôn của California, chúng bắt trộm rất nhiều cừu, gia súc và gia cầm. Ở khu vực thành thị và ngoại ô, những nguồn thức ăn quan trọng đối với chúng có thể là rác thải, chó mèo nhà, các vật nuôi khác, sinh vật cảnh và thức ăn cho vật nuôi. Chó sói đồng cỏ hoạt động mạnh nhất vào ban đêm, sáng sớm và tối muộn. Ở những khu vực không bị làm phiền bởi các hoạt động của con người và vào những thời điểm mát mẻ hơn trong năm, chúng có thể hoạt động suốt cả ngày. Chó sói đồng cỏ ở thành thị đang trở nên rất bàng quan với các hoạt động của con người. Chó sói đồng cỏ non có xu hướng hoạt động nhiều hơn vào ban ngày so với những con trưởng thành.

THIỆT HẠI

Chó sói có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Ở các vùng nông thôn, chúng thường giết cừu, bê và gia cầm. Ở một số vùng của tiểu bang, chúng gây hư hỏng hệ thống tưới nhỏ giọt bằng cách cắn thủng vòi ống. Ở những khu vực khác, chúng gây thiệt hại đáng kể cho dưa hấu, trái cây có múi và bơ. An toàn máy bay thường bị đe dọa khi chó sói đồng cỏ cư trú trên hoặc gần đường băng. Chó sói đồng cỏ cũng được biết đến là kẻ săn mồi nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng/bị đe dọa bao gồm cáo mèo San Joaquin và chim nhàn nhỏ California. Ở khu vực thành thị và ngoại ô, chó sói đồng cỏ thường bắt mèo nhà, chó nhỏ, gia cầm và các vật nuôi khác. Chó sói đồng cỏ được biết là đã từng tấn công con người.

BỆNH TẬT

Bệnh sài sốt chó và bệnh viêm gan truyền nhiễm ở chó nằm trong số những bệnh phổ biến nhất của chó sói đồng cỏ. Bệnh dại và bệnh tularemia (bệnh sốt thỏ) cũng xảy ra và có thể truyền sang con người và các động vật khác. Chó sói đồng cỏ thường mang ký sinh trùng, bao gồm ve, rận, bọ chét, giun và sán. Là nguyên nhân gây bệnh ghê Sarcopic, ve là một loài ngoại ký sinh quan trọng của chó sói đồng cỏ. Giun chỉ là một trong những loài nội ký sinh quan trọng nhất trong quần thể chó sói đồng cỏ ở California. Ký sinh trùng này có thể truyền sang chó nhà qua muỗi.

NGĂN NGỪA VẤN ĐỀ

Chó sói đồng cỏ bị thu hút đến các khu vực thành thị/ngoại ô vì chúng có thể tiếp cận dễ dàng thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn. Khi những nguồn tiếp cận này bị giảm hoặc loại bỏ thì thường sẽ khiến chó sói đồng cỏ bỏ đi. Nắp thùng rác phải luôn được đậy kín hoặc rác phải được cất trong nhà. Vật nuôi nên được cho ăn vào ban ngày và dọn sạch tất cả thức ăn cho vật nuôi trước khi trời tối. Dọn sạch bát đựng nước và không được để lại sau khi trời tối. Che đậy kín trái cây chín và rau củ vào ban đêm hoặc làm hàng rào chống sói đồng cỏ bao quanh cho vườn/cây ăn quả để ngăn chó sói đồng cỏ dúi tiếp cận được. Nên thu hái tất cả trái cây rụng/rau củ hàng ngày. Ở những khu vực đã ghi nhận tình trạng ăn thịt vật nuôi, không nên để mèo và chó nhỏ ở bên ngoài sau khi trời tối trừ khi nhốt chúng trong chuồng chống chó sói đồng cỏ. Không bao giờ được cố ý để thức ăn cho động vật có vú hoang dã. Ở các khu vực ngoại ô, nơi chăn nuôi các loài gia súc như cừu, lợn con, bê hoặc gia cầm và đã ghi nhận tình trạng chó sói đồng cỏ ăn thịt vật nuôi, cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn thiệt hại thêm.

Để tránh chó sói đồng cỏ, hàng rào phải được dựng cao ít nhất 5 ½ feet. Có thể làm hàng rào bằng gỗ nguyên khối, khối xi măng, gạch hoặc dây thép. Nếu sử dụng hàng rào dây lưới thì phần dưới cùng phải cao ít nhất 3 ½ feet với các ô vuông nhỏ hơn 6 inch. Nếu sử dụng hàng rào kim loại có độ bền kéo cao thì phải truyền điện bằng bộ sạc hàng rào để ngăn chó sói đồng cỏ đi qua. Tất cả các hàng rào phải có một số loại màn ngăn bằng dây thép mạ kẽm được chôn sâu ít nhất 4 đến 6 inch trong lòng đất, vươn đưa ra khỏi hàng rào ít nhất 15 đến 20 inch. Màn ngăn phải được gắn chắc chắn vào đáy hàng rào. Chó sói đồng cỏ là loài đào rất giỏi và thích đào hố chui dưới hàng rào hơn là nhảy qua hàng rào.

Cần dọn sạch bụi rậm và thảm thực vật ở sân sau và các khu vực lân cận để loại bỏ môi trường sống của con mồi, vốn có thể thu hút chó sói đồng cỏ. Cây cối trong sân vườn nên được cắt tỉa thường xuyên. Những biện pháp này cũng loại bỏ chỗ ẩn náu mà chó sói đồng cỏ sử dụng để rình rập vật nuôi trong nhà. Nếu không thể nhốt mèo trong nhà và tình trạng ăn thịt vật nuôi được coi là một vấn đề, thì có thể lắp đặt các cây cột ở những khu vực không gian mở để tạo lối thoát cho mèo. Những cây cột này phải cao ít nhất 7 feet, được làm bằng vật liệu mà mèo có thể leo lên và có đủ không gian phía trên để mèo ngồi.

Trong thời gian trong năm khi chó sói đồng cỏ trưởng thành đang chăm sóc con non (tháng Năm đến tháng Chín), chúng có thể rất hung dữ khi con non của chúng bị đe dọa. Chó nhà đặc biệt dễ bị tấn công trong thời gian này. Ngay cả những con chó bị xích cũng bị tấn công khi chúng đến quá gần một gia đình chó sói đồng cỏ. Ở các khu vực đô thị nơi đã được xác định địa điểm làm hang, cần thận trọng giữ chó nhà tránh xâm phạm khu vực có hang chó sói đồng cỏ. Những khu vực này phải được dán biển báo và những người lo ngại về việc chó của mình bị tấn công nên tránh khu vực này. Xung quanh các địa điểm hang chó sói có thể xảy ra sự gia tăng tình trạng ăn thịt vật nuôi trong nhà và cư dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để bảo vệ mèo nhà hoặc chó nhỏ có giá trị.

LUẬT VÀ QUY ĐỊNH

Các quy định của Cục Cá Và Động Vật Hoang Dã California nghiêm cấm việc xua đuổi chó sói đồng cỏ đi nơi khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Cục. Để biết thêm thông tin về quy chế pháp lý đối với chó sói đồng cỏ và các động vật hoang dã khác, hãy liên lạc với Văn Phòng Khu Vực của Cục Cá Và Động Vật Hoang Dã California tại địa phương của quý vị.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI VĂN PHÒNG CỦA CỤC CÁ VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CALIFORNIA TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA QUÝ VỊ HOẶC TRUY CẬP TRANG MẠNG CỦA HỌ TẠI:
<https://www.wildlife.ca.gov/Living-with-Wildlife>.

QUÝ VỊ CŨNG CÓ THỂ TRUY CẬP TRANG MẠNG CỦA PHÒNG ỦY VIÊN NÔNG NGHIỆP/CÂN NẶNG VÀ ĐO LƯỜNG (ACWM) QUẬN LOS ANGELES TẠI:
<https://acwm.lacounty.gov/>

ACWM CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC KHU VỰC CHƯA HỢP NHẤT CỦA QUẬN LOS ANGELES CŨNG NHƯ CÁC THÀNH PHỐ CÓ HỢP ĐỒNG VỚI HỌ.